

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2017

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020

Giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, các địa phương. Kết quả hoạt động giảm nghèo đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho từng giai đoạn. Vì vậy, các chỉ tiêu về giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm trên 2%; riêng huyện nghèo và các xã nghèo giảm 4% trở lên.

Để phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2017-2020 tập trung vào các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.